

Số: 76/BC-UBND

Quy Kỳ, ngày 25 tháng 5 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn xã Quy Kỳ giai đoạn 2021 – 2025 năm 2023**

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022- 2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên

UBND xã Quy Kỳ báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn xãgiai đoạn 2021-2025như sau:

#### **1. Tình hình triển khai hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn**

Chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn xã Quy Kỳ được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, hằng năm ban hành Nghị quyết, kế hoạch, công văn, quyết định, ... giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban mặt trận và các ban ngành hội đoàn thể thực hiện. Ủy ban nhân dân lãnh đạo cácban ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Hội LHPN xã là cơ quan chủ trì thực hiện chính sách dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy và Hội LHPN huyện Định Hóa, tổ chức thực hiện các hoạt động của chính sách đã được phê duyệt, phối hợp đồng bộ với các ban ngành, Hội đoàn thể trong quá trình thực hiện chính sách, đồng thời tổ chức triển khai, đánh giá; sơ kết, tổng kết; xây dựngkế hoạch thực hiện nội dung của chính sách hàng năm, giai đoạn; kiểm tra giám sát thực hiện chính sách tại địa phương. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách; bổ sung, điều chỉnh hoạt động của chính sách đảm bảo phù hợp thực tế tạixã trình Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Hội LHPN huyện Định Hóa xem xét quyết định.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đến nay đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã nhằm lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại địa phương.

Chủ thể thụ hưởng chính sách là: Phụ nữ có nhu cầu phát triển kinh tế; các THT/HTX, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Chính sách tập trung hướng giúp đỡ phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ sống tại địa bàn chuyên đổi đất nông nghiệp. Phụ nữ có nhu cầu đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp.

#### **2. Kết quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn xã**

Xã Quy Kỳ được xác định về đích NTM vào năm 2023 nên cũng đã được quan tâm, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, bê tông hóa giao thông nông thôn,... nhờ vậy đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh trồng lúa, trồng rừng quế, ... Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân hàng năm tăng cao.

Sự đồng tình hưởng ứng thống nhất cao của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng về các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế được triển khai thực hiện trên địa bàn xã phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của hội viên phụ nữ đặc biệt là Nghị quyết về công tác giảm nghèo của Đảng ủy xã và kế hoạch triển khai thực hiện của ủy Ban nhân dân dân xã và các ngành đoàn thể trên địa bàn xã, sự vào cuộc hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân xã Quy Kỳ.

### ***2.1. Kết quả thực hiện chính sách vay vốn***

Hàng năm Ban giảm nghèo của xã đều xây dựng kế hoạch hoạt động, giao chỉ tiêu cụ thể cho các hội đoàn thể, hàng tháng đều tổ chức giao ban để kịp thời chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện cụ thể, công tác tuyên truyền các chính sách về vay vốn được tổ chức đến địa bàn các khu dân cư trên toàn xã. Đến nay các chính sách vay vốn qua kênh Ngân hàng chính sách xã hội đều được tín chấp qua các Hội đoàn thể của xã, hiện nay dư nợ vốn Ngân hàng Chính sách xã hội của toàn xã là: 44,5 tỷ đồng, cho 667 hộ vay thuộc 20 tổ TK&VV, đến nay qua kiểm tra đối chiếu hầu hết các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích không có trường hợp người dân có nhu cầu vay, nằm trong đối tượng được vay vốn nhưng không được hỗ trợ để tiếp cận với nguồn vốn.

Các hội đoàn thể đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ vay vốn như: hỗ trợ cho gia đình hội viên, phụ nữ đi lao động xuất khẩu; phối hợp với Ngân hàng và một số cơ quan chức năng thực hiện chương trình vốn vay học sinh, sinh viên gắn với tổ chức tuyên truyền, tư vấn để chị em có thể định hướng cho con em mình trong việc lựa chọn ngành học; triển khai mở rộng chương trình vốn vay giải quyết việc làm cho đối tượng chủ Doanh nghiệp là nữ hoặc doanh nghiệp có đông lao động nữ để họ giúp cho phụ nữ có việc làm tăng thu nhập; tín chấp để chị em vay vốn thông qua Chương trình liên tịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ...

### ***2.2. Công tác hỗ trợ phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững***

UBND xã đã tập trung công tác tuyên truyền các chính sách giảm nghèo bền vững của Trung ương, tỉnh đến với hộ nghèo để biết, khảo sát nắm số hộ nghèo, hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Hàng năm trực tiếp khảo sát những hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, để phân tích nguyên nhân nghèo, đánh giá theo tiêu chí đặc thù, xác định nhu cầu cần giúp của hộ để có giải pháp giúp hiệu quả, việc khảo sát được thực hiện đảm bảo, hiệu quả chất lượng; sau khảo sát, tổ chức đối

thoại với hộ nghèo có khả năng thoát nghèo xây dựng kế hoạch và tổ chức giúp đỡ cụ thể đối với từng hộ như trao phương tiện sinh kế giúp phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vận động hỗ trợ xây dựng nhà,... bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Năm 2022, toàn xã có 127 hộ có phụ nữ thoát nghèo bền vững (trong đó có 9 hộ phụ nữ nghèo đứng chủ), không có trường hợp hộ phụ nữ đã thoát nghèo tái nghèo. Ngoài việc hỗ trợ các hộ thoát nghèo các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội các tổ chức cá nhân còn có những hình thức giúp đỡ thường xuyên khác. Đến nay các hộ nghèo thuộc diện hỗ trợ thoát nghèo trên địa bàn xã đều được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

### **2.3. Chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm.**

Tuyên truyền các chính sách của Nhà nước về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ lồng ghép vào buổi sinh hoạt tại chi, tổ Hội phụ nữ đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hằng năm tổ chức khảo sát lao động nữ trong độ tuổi có nhu cầu đào tạo nghề, qua khảo sát đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nữ đã qua đào tạo. Các lớp đào tạo nghề trên lĩnh vực nông nghiệp được đặc biệt quan tâm, hằng năm đều tổ chức tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia học nghề đồng thời tuyên truyền các chính sách hỗ trợ sau đào tạo cho lao động nông nghiệp nên qua các năm địa phương đều tổ chức được các lớp đào tạo nghề trên lĩnh vực nông nghiệp như lớp đào tạo sơ cấp nghề thú y có 18/20 người tham gia..., nữ tham gia các lớp tập huấn KHKT có 320/410 người/11 lớp.

Thành lập và hỗ trợ phát triển hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Thành sản xuất tạo việc làm cho người dân lao động đặc biệt là lao động nữ. Đến nay trên địa bàn xã có 1 Hợp tác xã duy trì hoạt động được hội viên, phụ nữ và chính quyền địa phương đánh giá cao đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo thêm việc làm cho phụ nữ và thu hút nhiều thành viên trong gia đình cùng làm nghề. Đây là phương thức mới trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả.

Tổng số phụ nữ tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình sinh kế giảm nghèo trên địa bàn xã là: 6/53 người. Trong đó:

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Thành: 1/8 người;

Mô hình sinh kế giảm nghèo 135 (chăn nuôi bò): 2/15 người.

Tổ hợp tác sản xuất lúa J02: 3/30 người

Tỷ lệ phụ nữ tham gia hợp tác xã, dự án giảm nghèo, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực hoặc mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường) đạt: 26%

## **3. Đánh giá chung về hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn xã**

### **3.1. Những mặt đạt được**

Trong những năm qua nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn xã đạt được những thành tích đáng kể chính là nhờ sự đồng thuận, thống nhất thực hiện của cả hệ thống chính trị.

Các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Tỉnh, huyện được xã tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ tại địa phương giúp phụ nữ tiếp cận và được hưởng lợi từ các chính sách đặc biệt là chính sách giảm nghèo bền vững.

- Các phong trào thi đua phát triển kinh tế vươn lên làm giàu được Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, cụ thể hóa bằng những nghị quyết, kế hoạch cụ thể để lãnh chỉ đạo thực hiện đi đôi với việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội được khẳng định và phát huy, đóng góp tích cực vào sự đổi mới và phát triển của xã nhà, đặc biệt là thành quả của phong trào xây dựng xã nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ ngày càng được nâng lên.

### *3.2. Những tồn tại, hạn chế*

Quy Kỳ là một xã vùng đặc biệt khó khăn (135) của huyện Định Hóa với gần 1.800 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, hơn 80% phụ nữ sống bằng nông nghiệp tuy nhiên một bộ phận phụ nữ đời sống còn nhiều khó khăn đặc biệt là phụ nữ sống bằng sản xuất nông nghiệp do trình độ văn hóa còn thấp, thiếu kiến thức trong sản xuất, khả năng tiếp cận các chính sách của phụ nữ còn thấp nên cơ hội phát triển kinh tế còn hạn chế.

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn xã Quy Kỳ./.

#### ***Nơi nhận:***

- Phòng Lao động Thương binh và XH;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Luân Đức Quỳnh**